

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện

Thực hiện Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026;
Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện thực hiện một số công tác trọng tâm như sau:

1. Công tác sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện

Sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện, Thường trực HĐND đã xây dựng Kế hoạch Tiếp xúc cử tri¹ tại các xã thị trấn để Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XV; phổ biến, giải thích nội dung Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XV; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện trong năm 2021; Báo cáo hoạt động của đại biểu HĐND huyện Khóa XV trong năm 2021 đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua buổi TXCT, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp, tiếp thu **12** ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi đến UBND huyện để được xem xét, giải quyết theo quy định².

2. Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND huyện

Trên cơ sở Nghị Quyết số 54/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện. Ngày 17/5/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời lập Tờ trình gửi Thường trực Huyện ủy để cho ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026³. Sau khi có Thông báo Kết Luận của Thường trực Huyện ủy về thống nhất thời gian, nội dung, địa điểm kỳ họp thứ 3, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện⁴.

¹ Kế hoạch số 01/KH-TTHĐND ngày 05/1/2022 của Thường trực HĐND huyện

² Báo cáo số 03/BC-TTHĐND ngày 05/01/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả TXCT sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

³ Tờ trình số 02/TTr-TTHĐND ngày 18/5/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc xin ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

⁴ Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 13/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thường trực HĐND đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng, ban hành Kế hoạch⁵ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và tham gia TXCT trên địa bàn huyện theo luật định. Qua các buổi TXCT đã thông báo cho cử tri về thời gian, địa điểm, nội dung kỳ họp thứ 3 và báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Phân công các ban HĐND thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 3 HĐND khóa XV⁶.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được chú trọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan trong việc đề xuất xây dựng chương trình. Ngoài các nội dung trình kỳ họp thường lệ theo quy định của pháp luật, các nội dung khác được Thường trực HĐND huyện xem xét kỹ trước khi trình kỳ họp. Giúp Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công, đúng luật các kỳ họp.

Đề nghị các Ban HĐND huyện, BTT UBMTTQVN huyện và cử tri trên địa bàn đề xuất Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

3. Công tác giám sát:

3.1. Việc xem xét báo cáo của các cơ quan trình: Tại các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt việc xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án, Đoàn Hội thẩm nhân dân theo quy định. Các báo cáo đều được các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra, Thường trực Hội đồng nhân dân gợi ý những vấn đề cần thảo luận trước khi trình kỳ họp. Ngoài việc thảo luận tại Tổ, các vị đại biểu còn thảo luận tại Hội trường nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sát hơn những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại; đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị thấy rõ và từ đó có giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

3.2. Giám sát chuyên đề:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã thực hiện xong công tác giám sát tại UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn cấp huyện với 6 chuyên đề⁷. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND diễn ra đảm bảo kế hoạch và đạt kết quả cao, quá trình triển khai hoạt động giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương chịu sự giám sát.

⁵ Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 27/5/2020 về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

⁶ Công văn số: 36/TTHĐND-CV ngày 23/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

⁷ **Hội đồng nhân dân:** Giám sát triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện; **Thường trực HĐND:** (1) giám sát chuyên đề thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2021; (2) Giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trong năm 2021; **Ban Pháp chế HĐND huyện:** Giám sát chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trong năm 2021; **Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:** (1) Giám sát việc thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ phòng chống covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021; (2) Giám sát về Kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2021.

3.2. Giám sát trả lời ý kiến cử tri: Thường trực Hội đồng nhân dân thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Phân công các Ban của Hội đồng nhân dân theo lĩnh vực phụ trách và các Tổ đại biểu theo địa bàn ứng cử chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết. Kết quả giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng đã xác định rõ trách nhiệm, tích cực chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc xem xét, giải quyết, trả lời. Hầu hết kết quả giải quyết của chính quyền cơ bản sát, đúng với nội dung kiến nghị, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Bên cạnh đó, các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm được chính quyền ghi nhận tiếp tục xem xét, giải quyết⁸.

3.3. Chất vấn và trả lời chất vấn: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được Thường trực HĐND quan tâm, gợi ý và chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND xem xét, tăng cường công tác chất vấn đối với các lĩnh vực như: thu hút đầu tư, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển Hợp tác xã, thanh toán các công trình sau quyết toán, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.... Đây là những vấn đề cử tri quan tâm. Kết quả tổng hợp nội dung chất vấn đề trình kỳ họp thứ 3 (*dự kiến tổ chức vào ngày 21/7/2022*), Thường trực HĐND tổng hợp được 01 ý kiến chất vấn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện đã được chuyển đến Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện chuẩn bị trả lời chấn vấn theo quy định.

4. Công tác tiếp công dân:

Phối hợp với Thường trực Huyện ủy, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND huyện và UBMTTQVN huyện xây dựng lịch tiếp công dân năm 2022⁹. Thường trực HĐND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 22 hằng tháng theo Quy chế phối hợp tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Kết quả: Thường trực HĐND tiếp công dân định kỳ: 12 lượt; Số vụ việc công dân kiến nghị, phản ánh: 0 vụ.

5. Công tác điều hòa, phối hợp:

Trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp UBND, UBMTTQ huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Chính quyền địa phương, cụ thể như việc chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức các buổi TXCT sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại các địa phương; tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện.

⁸ Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chuyên môn đã trả lời, giải quyết, tiếp thu, ghi nhận là 62/62 ý kiến, kiến nghị (tỷ lệ 100%). Trong đó: Nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trả lời, giải quyết cho cử tri là: 32 ý kiến, kiến nghị (tỷ lệ 52%); Nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện tiếp thu và ghi nhận là: 30 ý kiến, kiến nghị (tỷ lệ 41%). Nhìn chung kết quả trả lời các nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện của UBND và các cơ quan chuyên môn cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật.

⁹ Thông báo số 37/TB-TTHĐND ngày 31/12/2021 của Thường trực HĐND huyện lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND trong năm 2022.

Đặc biệt phối hợp với UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XV đã đề ra; các nội dung điều hòa, phối hợp trên đảm bảo đúng Luật, đúng Quy chế hoạt động của HĐND và UBMTTQVN trong lĩnh vực giám sát và TXCT trước và sau các kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, phân công các Ban thẩm tra dự thảo các Nghị quyết và các báo cáo trình kỳ họp, đồng thời điều hòa chương trình hoạt động của các Ban phù hợp với chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện; giám sát, đôn đốc các Ban các Tổ đại biểu HĐND huyện hoạt động theo đúng Luật định; thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND huyện tại các Tổ bầu cử trên địa bàn huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Thông báo kịp thời đến Ủy ban MTTQVN huyện về nội dung, thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri và tổ chức các kỳ họp. Đồng thời, Ủy ban MTTQVN huyện cũng thường xuyên thông báo và phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND huyện những vấn đề cử tri quan tâm nhất là về công tác xây dựng củng cố chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Phân công giao các Ban HĐND huyện thẩm tra các nội dung do UBND huyện trình; Xây dựng đề cương giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện theo chương trình đề ra.

6. Công tác khác:

- Dự Hội nghị (trực tuyến) với Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021; Tham gia cùng Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền xã Đăk Plô, Đăk Nhoong và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đăk Blô, Đăk Nhoong, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác của UBND huyện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân năm 2022; Làm việc với Tổ công tác của UBKT Tỉnh ủy; Dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự Hội nghị giao ban 4 Thường trực Quý I/2022; Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 01-2022. Họp Thường trực HĐND huyện và giải quyết các công việc của Thường trực HĐND huyện; Trình Thường trực Huyện ủy cho chủ trương nhân sự Phó Ban KT-XH HĐND huyện; Đi thăm, chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; giải quyết các công việc của Thường trực HĐND huyện; Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy do huyện tổ chức. Dự Hội nghị BTV Huyện ủy đột xuất; Dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XIX; Khám sức khỏe định kỳ năm 2022; Tham gia dâng hương tại Khu di tích chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; Dự Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở đảng quý I năm 2022; Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề riêng của tỉnh, của huyện; Tiếp công dân định kỳ; Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*”. Tham gia cùng Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc hỗ trợ tái định cư cho người dân (vùng đồng bào DTTS) có nguy cơ bị ảnh

hưởng bởi thiên tai, sạt lở giai đoạn 2016-2020; Dự Hội nghị giao ban (trực tuyến) với Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I-2022; Dự làm việc với đồng chí A Pốt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Dự Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Tham gia Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tại xã Ngọc Linh, Đăk Choong. Tham gia cùng Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, chúc Tết các tỉnh At-ta-pư, Sê-kông, Sa-la-van, Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào và thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Păk-sế; Sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng năm 2022; Họp triển khai công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Đăk Plô, Đăk Nhoong nhiệm kỳ 2022-2025.

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tham gia, dự đầy đủ các cuộc họp với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ tháng và các cuộc họp bất thường khi được triệu tập.

- Tổ chức phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện hằng tháng đảm bảo theo quy định.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện rà soát việc đăng tải các văn bản sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện; tham mưu trình Thường trực HĐND huyện xem xét cho ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về khắc phục hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND và các Đại biểu đã thực hiện cơ bản đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, cụ thể như: chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp; thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát; phân công trách nhiệm kịp thời cho các Ban thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; giám sát, theo dõi các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân thường xuyên; hoạt động phối hợp giữa UBMT huyện, UBND huyện và các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp được chu đáo.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt TXCT HĐND tỉnh, huyện, xã của các Tổ đại biểu HĐND huyện chưa đầy đủ theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, huyện (*thiếu tổng hợp ý kiến cấp xã*); ý kiến tổng hợp chưa nêu rõ nội dung vấn đề, một số nội dung ý kiến, kiến nghị chưa phân loại được thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, huyện hay xã (*vừa đề nghị cả UBND tỉnh và UBND huyện xem xét, giải quyết...*)

- Một số đại biểu HĐND huyện (*đối với Đại biểu được bầu tại 2 đơn vị trở lên*) không tham gia đầy đủ các buổi TXCT tại địa bàn ứng cử (*chỉ TXCT tại địa bàn đang công tác*), tham gia hoạt động của HĐND còn hạn chế.

- Một số Tổ đại biểu HĐND huyện chưa thật sự làm tròn trách nhiệm trong việc thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, còn giao phó cho Thường trực HĐND huyện,

- Việc triển khai hoạt động giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chưa đảm bảo theo lịch đề ra; thành phần tham gia Đoàn giám sát chưa thật sự đầy đủ theo quy định.

3. Nguyên nhân:

- Các Tổ đại biểu HĐND huyện chưa nghiên cứu, bám sát yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, huyện theo Kế hoạch giám sát đề ra.

- Đa số đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm, do vậy việc bố trí thời gian tham gia TXCT gặp khó khăn do bận công tác, giải quyết công việc đột xuất.

- Một số đại biểu mới trúng cử lần đầu, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ do vậy hoạt động còn hạn chế.

- Do yếu tố khách quan, Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện bận tham gia các cuộc họp đột xuất của tỉnh, huyện, làm việc với các Đoàn giám sát HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh do vậy triển khai giám sát chậm chưa đảm bảo theo lịch đề ra.

4. Giải pháp:

- Đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong tổ tham gia đầy đủ các buổi TXCT theo quy định; đảm bảo đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND huyện theo quy định tại Điều 112 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Các đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu các tài liệu, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND huyện theo kế hoạch.

- Đề nghị Trưởng các Đoàn giám sát chỉ đạo các thành viên chủ động nghiên cứu báo cáo, đánh giá kết quả đạt được, chưa được, những nội dung cần bổ sung, cung cấp thông tin... để tổng hợp gửi các đơn vị chịu sự giám sát báo cáo bổ sung, làm rõ các nội dung theo ý kiến của Đoàn giám sát từ đó có thể rút ngắn thời gian giám sát tại đơn vị và đảm bảo theo lịch giám sát đề ra.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022:

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tham gia đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tại địa bàn huyện.

2. Triển khai hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND trong 6 tháng cuối năm 2022.

3. Tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2022.

4. Giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2 và các ý kiến còn tồn đọng.

5. Tổ chức phiên họp Thường kỳ Thường trực HĐND huyện tháng; Dự giao ban 04 Thường trực Quý III, IV/2022 và năm 2022.

6. Giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp do HĐND huyện giao Thường trực HĐND thực hiện.

7. Hợp Liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Chỉ đạo phân công thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Phối hợp Đoàn ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4.

10. Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2.

11. Tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.


13. Tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XV.

14. Hợp kiểm điểm tập thể và các cá nhân Thường trực HĐND huyện năm 2022.

15. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 12/2022.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XV;
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



A Sô Lai